



ที่ 48/2557

6 สิงหาคม 2557

งานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557

“เศรษฐกิจการคลังไทย ความท้าทาย การปฏิรูป และความยั่งยืน”

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องนภลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

(ช่วงเช้า)

นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แถลงผลการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 “เศรษฐกิจการคลังไทย ความท้าทาย การปฏิรูป และความยั่งยืน” เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องนภลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ว่า การสัมมนาวิชาการของ สศค. ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 600 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานด้านเศรษฐกิจ การคลัง และการเงิน ให้แก่ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นเวทีให้ข้าราชการ สศค. ได้นำเสนอผลงานและแนวคิดทางวิชาการในเรื่องที่สำคัญ หรืออยู่ในความสนใจของสังคม รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบาย นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังได้นำเสนอวิสัยทัศน์ สศค. 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศรายได้สูง การส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และการกระจายทรัพย์สิน ตลอดจนเสริมสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมการคลังของรัฐให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจการคลังไทย ความท้าทาย ความปฏิรูป และความยั่งยืน” ซึ่งได้กล่าวว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอกและภายในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) จึงได้วางแนวยุทธศาสตร์การบริหารประเทศใน 3 ระยะ ได้แก่ 1) มาตรการเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป ตลอดจนฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจไทย 2) มาตรการเศรษฐกิจในระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรการการคลังและการเงิน ด้านการลงทุนและการบริโภคในประเทศ ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาระบบชลประทานและสนับสนุนภาคการเกษตร และด้านภาคอุตสาหกรรม โดยมีกำหนดดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และ 3) มาตรการเศรษฐกิจในระยะปานกลางถึงยาว เพื่อให้ทุกอย่างก้าวของประเทศพัฒนาไปอย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นที่จะเติมเต็มรากฐานทางเศรษฐกิจให้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศและเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในช่วงเช้า เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการ 3 เรื่อง ดังนี้

งานวิจัยเรื่อง “International Headquarters : IHQ เพื่อผลักดันการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค นางสาวกฤติกา โพธิ์ไทรย์ นำเสนอว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นในการเป็นศูนย์กลางการเงิน การค้า และการลงทุนของภูมิภาค ดังนี้ 1) ช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูง 2) เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มการลงทุน การจ้างงานรายได้สูง และเพิ่มรายได้รัฐบาล และ 3) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระหว่างประเทศ (IHQ) ควบคู่ไปกับการให้สิทธิพิเศษสำหรับศูนย์บริหารเงินและศูนย์การจัดซื้อและการค้าระหว่างประเทศ นางสาวจรสพร เฉลิมเตียรณ ได้เสนอมาตรการเพิ่มเติม ได้แก่ มาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทและบุคลากรต่างชาติในการบริหารทรัพย์สินทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น

ดร. โชติชัย สุวรรณภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า เห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอดังกล่าว และได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1) ภาครัฐจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างการสูญเสียรายได้ในระยะสั้นกับจำนวนการจ้างงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาว 2) ควรพัฒนาการวิจัยเชิงลึกในบางอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และ 3) พิจารณาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

งานวิจัยเรื่อง “เงินโอน แก่จน คนขยัน (Negative Income Tax: NIT)” นายวิจิตร พาณิชวงศ์ ได้กล่าวว่าปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญแม้ว่ารัฐบาลจะใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อแก้ไข โดยสาเหตุสำคัญเกิดจาก

การที่รัฐบาลไม่สามารถระบุตัวคนจนได้อย่างถูกต้อง ทำให้รัฐบาลต้องใช้นโยบายแบบถัวหน้า และเสียเงินงบประมาณมากกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ดร. ปัณณ์ อนันตภิบุตร จึงนำเสนอว่า NIT คือการนำระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาใช้ผสมกับระบบสวัสดิการ ทำให้สามารถช่วยเหลือคนจนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือคนจนที่ทำงานและทำให้ประชาชนผู้ยากไร้หลุดพ้นจากเส้นความยากจนได้

ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา เห็นว่านโยบายนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) การนำประสบการณ์ของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ต้องสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 2) การศึกษาต้องมีข้อมูลพื้นฐานคนยากจนในประเทศไทย และ 3) ควรมีการประเมินผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย

และงานวิจัยชิ้นสุดท้าย “การเงินยุคใหม่ เข้าถึง เข้าใจ กลุ่มรองผู้ใช้บริการ” ดร. ปิยวัลย์ ศรีขำ นำเสนอว่า การปิดช่องว่างทางการเงินสามารถทำได้โดยการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และเพิ่มช่องทางทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ SMEs ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น นายธีรวิภา สุขมาวงศ์ กล่าวเสริมว่า ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินอย่างมีความรู้และได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยให้มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน โดยให้มีการจัดตั้งหน่วยงานดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ

นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้มีคุณค่าและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรเพิ่มมาตรการในการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจในการบริการทางการเงิน การคุ้มครองสิทธิของตนเอง และการมีวินัยทางการเงิน นอกเหนือไปจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ สศค. จะนำผลงานวิจัย ข้อเสนอแนะ และข้อวิจารณ์ต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนา และประกอบการออกแบบนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร 0 2273 9020 ต่อ 3201